

InnoEx 2024: Từ chiến lược đến thực thi trong cuộc cách mạng AI

InnoEx 2024, diễn ra vào ngày 22 và 23/08/24 tại Thishyhall Sala. Nơi các chủ doanh nghiệp bàn luận việc áp dụng AI để giải bài toán tăng trưởng bền vững.

HO CHI MINH, HO CHI MINH, VIETNAM, August 19, 2024 /EINPresswire.com/ -- Sự kiện là nơi quy tụ +250 nhà triển lãm công nghệ và giải pháp, +85 Quỹ đầu tư, +60 chuyên gia hàng đầu, +4,000 CEO của những tập đoàn lớn và +150 startups triển vọng của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, cùng chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức về ứng dụng AI trong kinh doanh. Tận dụng cơ hội để không tụt hậu trong tương lai gần. Đăng ký tham gia [InnoEx 2024](#) tại đây.



The banner features logos for sponsors and partners: ĐƠN VỊ BẢO TRỢ (EY, PwC, Deloitte, KPMG), ĐƠN VỊ PHỐI HỢP (BSSC, IBP), and BAN TỔ CHỨC (BSSC, IBP). It also includes the InnoEx logo (Innovation for Sustainable Growth), the VIETNAM CEO FORUM 2024 logo, and the INNOVATION GREEN ECONOMY logo. A central image shows a stylized human head with circuitry. At the bottom, it lists the event details: THỜI GIAN (22 & 23/08/2024, 8:00 AM - 8:00 PM), ĐỊA ĐIỂM (Thishyhall Sala, Lầu 5, Số 10, Mai Chi Thọ, TP. Thủ Đức), VIETNAM CEO FORUM (Thứ Năm, 22/08/2024, 1:30 PM - 5:30 PM), ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC (Qualcomm, PNJ, apoil), and NHÀ TÀI TRỢ (Qualcomm, PNJ, apoil).

InnoEx 2024: Diễn đàn và Triển lãm Đổi mới Hàng đầu Đông Nam Á

“

Siêu trí tuệ nhân tạo (AGI) đã gây ra "cơn địa chấn" trong cộng đồng công nghệ. Trong 5 năm tới, chúng ta sẽ phải đối mặt với quyết định sống chung với nó hoặc bị tụt hậu.”

*Tiến sĩ Nguyễn An Nguyễn,
CEO của Trusting Social*

Tiếp nối thành công của năm 2023, InnoEx năm nay tiếp tục được tổ chức bởi liên minh Hội Doanh nghiệp trẻ TP.HCM (YBA), Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) và CTCP Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp (IBP), dưới sự bảo trợ của Ủy ban Nhân dân TP.HCM và phối hợp thực hiện với Sở Công Thương TP.HCM, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC), Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các sở ban ngành liên quan. Sự kiện không ngừng lớn mạnh và trở thành một trong những sự kiện đổi mới sáng tạo được quan tâm hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á.

Trong kỷ nguyên số, AI là một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp. Từ các tập đoàn lớn đến công ty nhỏ, việc ứng dụng AI vào công việc đã bắt đầu hình thành và phát triển ở quy mô khác nhau. Có những công ty dùng AI thay thế công việc cho một vài nhóm nhỏ, nhưng cũng có nơi sử dụng để "thay máu" một số bộ phận, chỉ để lại vài người vận hành. Việc ứng dụng AI được các chuyên gia dự đoán là điều tất yếu trong bối cảnh nở rộ các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được đào tạo từ hàng chục đến hàng trăm tỷ tham số, qua đó tính

năng liên tục nâng cấp để ngày càng thông minh. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng thừa nhận AI đến nhanh và bất ngờ.

Theo ông Lê Trí Thông, Phó Chủ tịch HĐQT, CEO PNJ, trong việc ứng dụng AI, tầm quan trọng lớn nhất liên quan đến chiến lược của doanh nghiệp về tiếp cận khách hàng. PNJ là một trong số các tập đoàn sớm ứng dụng AI trong trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng, bằng cách đưa công nghệ này vào quá trình sản xuất, đưa camera AI vào cửa hàng để thu thập dữ liệu cho phân tích hành vi khách hàng, hay Big Data để phân tích xu hướng tiêu dùng, cải tiến hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM).

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư U&I lấy bối cảnh từ doanh nghiệp, đặt mục tiêu trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống chuỗi cung ứng toàn cầu. “Chuyển đổi số giờ đây không còn là trào lưu, đó là việc buộc phải làm để tạo điều kiện cho sản xuất thông minh”, ông Tín nhấn mạnh.



Vietnam CEO Forum



InnoEx Business Innovation Forum

NGÀY 01 (22/08/2024): DIỄN ĐÀN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO INNOEX & PHIÊN THẢO LUẬN CHUYÊN MÔN

InnoEx 2024 sẽ là một diễn đàn sôi động, nơi các lãnh đạo doanh nghiệp, các chuyên gia công nghệ hàng đầu cùng nhau đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm giải pháp để ứng dụng AI vào thực tiễn kinh doanh. Trong suốt 12 tiếng đồng hồ, các chủ đề xoay quanh AI sẽ được thảo luận một cách sâu rộng, giúp các doanh nghiệp giải quyết những bài toán tăng trưởng trong kỷ nguyên số. Từ gợi mở của các chuyên gia, hàng loạt vấn đề được đưa ra cho cộng đồng doanh nghiệp, trước xu hướng công nghệ và AI đang phát triển mạnh mẽ. Ban tổ chức InnoEx 2024 kỳ vọng diễn đàn sẽ là nơi đón đón nhận những câu hỏi, chia sẻ và giải đáp những trăn trở từ cấp chiến lược đến thực thi trong khuôn khổ sự kiện hai ngày. Ngoài ra, diễn đàn InnoEx Business Innovation còn có sự góp mặt của các nhà lãnh đạo và chuyên gia như:

1. Anh Nguyễn An Nguyễn - Nhà sáng lập & CEO Trusting Social
2. Mr. Il-Dong Kwon - Managing Director & Partner, Head of BCG Vietnam
3. Anh Steven Trương - Nhà sáng lập & CEO VinBrain
4. T.S Nguyễn Thanh Mỹ - Chủ tịch HĐQT RYNAN Technologies Vietnam
5. T.S Mai Hữu Tín - Chủ tịch HĐQT điều hành kiêm TGD CTCP Đầu Tư U&I
6. Anh Trần Quốc Khánh - Nhà sáng lập, giám đốc điều hành Vietsuccess
7. Anh Phạm Đình Đoàn - Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái
8. Anh Vũ Anh Tú - Giám đốc Công nghệ FPT
9. Anh Lê Trí Thông - Phó CT HĐQT & CEO PNJ
10. Anh Phùng Duy Khương - Phó TGD Thường trực - VP Bank
11. Chị Trương Lý Hoàng Phi - Chủ tịch & CEO IBP, Trưởng BTC InnoEx
12. Anh Phạm Hồng Hải - CEO Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)
13. Anh Nguyễn Quang Trí - Giám đốc điều hành Marketing, Vinamilk
14. Anh Nguyễn Trà My - Co-Founder, Group CEO Tập đoàn PAN
15. Chị Phạm Thị Bích Huệ - Chủ tịch Western Pacific
16. Anh Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc FPT
17. Anh Nguyễn Anh Đức - Tổng Giám đốc Saigon Co.op



Ban tổ chức InnoEx 2024 kỳ vọng diễn đàn sẽ là nơi đón nhận những câu hỏi, chia sẻ và giải đáp những trăn trở từ cấp chiến lược đến thực thi trong khuôn khổ sự kiện hai ngày.



Các hoạt động chính tại InnoEx 2024

“Với sự tham gia của hơn 60 chuyên gia, diễn giả CEO hàng đầu trong và ngoài nước, InnoEx 2024 sẽ mang đến những chia sẻ thực tế về cách AI đang định hình lại chiến lược kinh doanh. Các diễn giả sẽ tập trung vào những lĩnh vực mà AI có thể tạo ra đột phá, giúp doanh nghiệp vượt qua những thách thức trong bối cảnh kinh tế hiện nay.” – Đại diện BTC, Bà Trương Lý Hoàng Phi, Chủ tịch HĐQT và CEO - Công ty Cổ phần Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp IBP chia sẻ.

NGÀY 02 (23/08/2024): HỘI NGHỊ ĐỔI MỚI XANH XOAY QUANH NỘI DUNG TÍCH XANH - CON ĐƯỜNG LIỆU CÓ DỄ DÀNG?

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cấp bách và xu hướng tiêu dùng bền vững lên ngôi, "phát triển bền vững" và "ESG" đã trở thành những từ khóa không thể thiếu trong từ điển của các doanh nghiệp. Với cam kết đạt mức phát thải net-zero vào năm 2050, Việt Nam đang tạo ra một sân chơi mới, đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp tiên phong. Việc tích hợp ESG vào chiến lược kinh doanh không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu mạnh mẽ, thu hút nhân tài và mở rộng thị trường.

Nếu "tích xanh" trên mạng xã hội là dấu hiệu của sự xác thực, thì "tích xanh (lá)" chính là bằng chứng cho thấy một doanh nghiệp đã và đang nỗ lực vì sự phát triển bền vững. Việc đạt được "tích xanh (lá)" không chỉ giúp doanh nghiệp khẳng định vị thế trên thị trường mà còn mở ra cánh cửa tới một tương lai bền vững hơn. Đây là một hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất ý nghĩa, đòi hỏi sự cam kết mạnh mẽ từ cả ban lãnh đạo và nhân viên.

Trong kỷ nguyên mà người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các vấn đề xã hội và môi trường, "tích xanh (lá)" đã trở thành một "chiếc vé thông hành" để doanh nghiệp thâm nhập thị trường. Việc đạt được "tích xanh (lá)" không chỉ là một mục tiêu mà còn là một hành trình, đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới và cải tiến. Với cam kết mạnh mẽ từ chính phủ và sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam đang trên đà trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về phát triển bền vững. Vậy liệu tích xanh, con đường có thật sự dễ dàng đối với doanh nghiệp Việt? Câu trả lời sẽ gợi mở tại Green Innovation Summit 2024, trong khuôn khổ sự kiện InnoEx 2024 vào ngày 23/08/2024 các phiên thảo luận xuyên suốt từ 9h sáng đến 5h chiều. Các diễn giả tham dự Green Innovation Summit năm nay bao gồm:

1. Chị Trần Phương Ngọc Thảo, Phó CT HĐQT kiêm Trưởng Ủy ban ESG, PNJ - Phó CT Hội Doanh nhân trẻ TPHCM (YBA)
2. Bà Phạm Thị Ngọc Thủy - Chuyên gia cao cấp về phát triển khu vực tư nhân, Giám đốc Văn phòng Ban IV
3. Ông Nguyễn Bảo Trung - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành AP Saigon Petro
4. Bà Nguyễn Như Quỳnh - Chuyên gia phân tích Chương trình, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP Vietnam)
5. Ông Nguyễn Bảo Trung - Thành Viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành AP Saigon Petro
6. Ông Trần Duy Thanh - Giám đốc Ngành hàng Điều hòa không khí, Samsung Electronics
7. Ông Nguyễn Hoàng Nam - Lãnh đạo Dịch vụ ESG, Phó Tổng giám đốc Dịch vụ kiểm toán, PwC
8. Ông Richard Liu - Giám đốc điều hành Bộ phận kinh doanh Năng lượng số Việt Nam, Huawei
9. Điều phối: Bà Helly Tống - Founder of The Yên Concept / Địa Phương / Mèo Ngủ Trên Sách, Co-Founder of Lại Đây Refill Station
10. Khách mời Danh dự: Tiến sĩ Phạm Việt Anh - Cố vấn bền vững, ESG-S

Đại diện BTC, Bà Trương Lý Hoàng Phi cho biết, InnoEx 2024 sẽ hiện thực hoá sứ mệnh mang tất cả chuyên gia từ khắp nơi về cùng bàn luận về cách áp dụng AI giúp tối ưu vận hành và phát huy lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tại khuôn khổ sự kiện trong hai ngày còn có các hoạt động workshop, triển lãm công nghệ, startup pitch, hoạt động xúc tiến thương

mại và kết nối đầu tư.

Bà Nguyễn Thanh Thảo, Quản lý Cấp cao, Bộ phận Phát triển Kinh doanh của Qualcomm cho rằng trong hơn 2 thập kỷ tại Việt Nam, doanh nghiệp luôn chú trọng đầu tư vào đổi mới sáng tạo. Chương trình Thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam là minh chứng rõ nét cho cam kết này, nhằm hỗ trợ cộng đồng startup và các doanh nghiệp năng động tại Việt Nam. “Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của IBP và BSSC trong việc kết nối các nhân tố tiềm năng, xây dựng mối quan hệ chất lượng trong và ngoài nước. Sự kết hợp giữa Qualcomm và InnoEx 2024 sẽ tạo những giá trị cộng hưởng, thúc đẩy phát triển bền vững cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở Việt Nam”, bà nói.

Miễn phí vào cổng khi [Đăng ký Tham dự InnoEx 2024](#). InnoEx vinh dự có sự đồng hành của đối tác vận chuyển [Xanh SM](#) với mã ưu đãi giảm 25% tối đa 30,000 VNĐ cho mọi chuyến đi và đến tại điểm tổ chức sự kiện Thiskyhall Sala, TP. Thủ Đức trong hai ngày diễn ra sự kiện vào 22 và 23/08/2024 áp dụng cho mọi phương tiện.

Phoenix Nguyen
InnoEx Co., LTD
+84 93 859 51 25

[email us here](#)

Visit us on social media:

[Facebook](#)

[LinkedIn](#)

[Instagram](#)

[YouTube](#)

[TikTok](#)

This press release can be viewed online at: <https://www.einpresswire.com/article/736484629>

EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

© 1995-2024 Newsmatics Inc. All Right Reserved.